

## ประชุมบอร์ดกสทช.ล่ม! ส่อเลื่อนยาวไปกลางธ.ค.นี้

ประชุม กสทช.ล่มซ้ำซาก หลังบอร์ดติดงานประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติของหน่วยงาน ส่วนเรื่องค้างพิจารณาอีกกว่า 40 วาระ คาดจัดประชุมอีกครั้งช่วงกลาง ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 22/2566 (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566 โดยเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. และยุติการประชุมในเวลา 10.30 น. เพราะไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากทางคณะกรรมการอีก 4 คน ประกอบด้วย 1) พล.อ.ท. ธนพันธ์ุ์ ทรายเจริญ 2) นางสาวพิรพร รามสูต 3) นายศุภชัย ศุภษลาสัย และ 4) นายสมภพ ภูริวิริยพงศ์ ติดภารกิจในการร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม

เชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023) ในการเสวนา หัวข้อ AI Governance and Ethics: Asian Countries' Perspectives ซึ่งเป็นงานที่ กสทช.ร่วมจัดขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากการที่ยุติการประชุม พ.ต.อ.ประเวศ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. และโฆษกประจำ ประธาน กสทช. ด้านกฎหมาย และพล.อ.สิทธิชัย มากบุญ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำ ประธาน กสทช. ได้รับมอบหมายจาก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ในการแถลงให้ข้อมูล ซึ่งสรุปปัจจุบัน กสทช.วาระที่ค้างอยู่จากครั้งที่ผ่าน มาเหลืออีก 40 วาระ โดยมีเรื่องสำคัญ คือ การแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช., การแต่งตั้ง อนุกรรมการกำกับกรองงบประมาณ และการปรับโครงสร้าง กสทช. โดยการประชุมบอร์ดครั้งต่อไป คงต้องรอกำหนดวันนัดที่ชัดเจนอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะในช่วงกลางเดือน ธ.ค.นี้

เนื่องจากประธาน กสทช.มีภารกิจเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมในช่วงกลางเดือน ธ.ค.นี้

ขณะที่ พล.ต.อ.ณัฐพร เพระสุนทร กรรมการ กสทช. กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้บังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยี โทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐเพื่อเร่งตรวจสอบเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ส่งบัญชีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีการแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 41,398 หมายเลข ในจำนวนนี้เป็นหมายเลขที่โทรหลอกหลวงและส่งเอสเอ็มเอส 11,219

หมายเลข เป็นหมายเลขที่ผูกกับบัญชีม้า 30,179 หมายเลข จึงได้กรอกรหัสเลขที่ที่มีการทำความผิด แล้วแจ้งประสานขอข้อมูลไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) เพื่อขอทราบผู้ถือครองและผู้ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน โดยการติดตามเอาผิดนั้น กสทช. จะติดตามย้อนหลังไปถึงวันที่ 17 มี.ค. 2566

สำหรับความคืบหน้าการใช้มาตรการกำกับดูแลการถือครองซิมโทรศัพท์มือถือ หากมีการถือครองเกิน 5 หมายเลขขึ้นไป จะต้องมายืนยันตัวตนกับโอเปอเรเตอร์ เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ถือครองซิมโทรศัพท์ และเป็นผู้ใช้จริง โดยบอร์ดกสทช.ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการยืนยันตัวตนของผู้ถือครองซิมโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มก่อนจะนำผลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กสทช. คาดว่าจะประกาศใช้เร็วที่สุดกลางเดือน ธ.ค.นี้ หรืออย่างช้าที่สุดต้นปี 2567 ■

# ● กสทช.พิร่งรอร้องรัฐเร่งวางกรอบพัฒนา

## ท่วง AI ยอดนิยมจริยธรรมต่ำ

กสทช.พิร่งรอร้องรัฐบาลเร่งศึกษาวางกรอบ ดูแล พัฒนาการใช้ AI พบความเสี่ยงอันดับแรกคือ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และประเด็นลิขสิทธิ์ พบ AI ที่คนนิยมใช้งานมากที่สุดกลับเป็น AI ที่คำนึงถึงประเด็นจริยธรรมน้อยที่สุด

น.ส.พิร่งรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ด้านกิจการโทรทัศน์กล่าวระหว่างการไปร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023) ในการเสวนาหัวข้อ AI Governance and Ethics: Asian Countries' Perspectives ในวันที่ 28 พ.ย.2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ระบุปี2566เป็นปีที่ผู้คนตื่นตัวกับพัฒนาการ



ที่ก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็เกิดคำถามถึงอันตรายที่ AI อาจนำมาสู่มวลมนุษยชาติในการสำรวจล่าสุดโดย McKinsey & Company "The state of AI in 2023: Generative

AI's breakout year" พบว่าข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ความปลอดภัยทางไซเบอร์และลิขสิทธิ์

เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ถูกพูดถึงเป็นอันดับแรกของการใช้ AI

ดังนั้น จึงมีเหตุผลหลายประการที่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น กรณีที่ AI ที่คนเข้าถึงมากที่สุดกลับเป็น AI ที่คำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรมน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากระบบอัลกอริทึม (algorithm) ของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และวิดีโอสตรีมมิงจะเลือกนำเสนอเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมเสพติดหน้าจอกว่าที่จะปิดกั้นการมองเห็นของข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

นอกจากนี้ ปัจจุบัน AI ยังเรียนรู้และตัดสินใจ

ได้เองมากขึ้นโดยที่มนุษย์อาจยังไม่เข้าใจวิธีคิดและเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของ AI ด้วยซ้ำ ไม่เพียงเท่านั้น การเข้ามามีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI ยังทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยิ่งรุนแรงมากขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศ

น.ส. พิร่งรอง กล่าวว่ามีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะต้องหาจุดสมดุลในการกำกับพัฒนาและการใช้ AI เพราะหากควบคุมมากเกินไปก็อาจจำกัดความเจริญก้าวหน้าแต่หากปล่อยให้มืออิสระมากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายต่อสังคมได้ ทั้งนี้ รัฐบาลต่างๆจะต้องหากรอบในการระบุดังลักษณะ ประเมินและตอบสนองต่อ AI ประเภทต่างๆและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีความหมายกำกับเกี่ยวกับ AI จะต้องวางแนวทางบนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของ AI, ผู้เด่นหลักๆในการพัฒนา AI, โอกาสและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าวเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมผ่านเวทีการประชุมหลัก (Plenary session) ได้แก่ ประเด็นเรื่องการควมรวมระหว่างกิจการโทรคมนาคม จริยธรรม AI และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม.

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: พุธ 29 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16698

หน้า: 3(ล่างขวา)

Col.Inch: 56.54

Ad Value: 87,637

PRValue (x3): 262,911

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กสทช. ผนึก ITS จัดเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16



## กสทช. ผนึก ITS จัดเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 ระดมความคิดแลกเปลี่ยนการศึกษาค้นคว้า และประเด็นท้าทายทางเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสมาคม International Telecommunication Society (ITS) จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023) ในวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นาย Stephen Schmidt ประธานสมาคม ITS กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก กสทช. รศ.ดร.ศุภชัย ศุภชลาศัย เป็นประธาน และกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ



รศ.ดร.ศุภชัย ศุภชลาศัย



โดยมีคณะผู้บริหารจากสมาคม ITS ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ ทรายเจริญ กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรอง รามสูต กสทช. รศ. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช. รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว เป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator)

ผู้กำหนดนโยบาย (Policymaker) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) นักวิชาการอิสระและภาคการศึกษา (Academic) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ผ่านเวทีการประชุมหลัก (Plenary session) ได้แก่ ประเด็นเรื่อง The Telecom Merger and Acquisition ประเด็นเรื่อง AI Governance and Ethics และประเด็นเรื่อง Climate Action in the Telecom Sector

การประชุม ITS Asia-Pacific 2023 ในครั้งนี้ ได้กำหนดธีมหลักของการประชุม คือ “Reimagining the Future of the Digital Society” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกกว่า 17 ประเทศ จำนวน 150 คน เพื่อร่วมประชุมและแสดงผลงานทางวิชาการ อันประกอบด้วยหัวข้องานวิจัยที่หลากหลาย ได้แก่ Digital Sustainability, Digital space, Mis and dis information, Media industries, Digital Transformation, ICT in Business and society, Digital services, Digital Economy, Algorithm, Data and platform และ ICT, Politics and social issues



# ชงแก้กฎหมาย 3ฉบับ จัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ บีค้ายมือถือใช้AIจับโทรถี่

ชงแก้กฎหมาย 3ฉบับ จัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360° - “ประเสริฐ” เสนอแก้กฎหมาย 3ฉบับ เพิ่มโทษ เพิ่มลักษณะความผิด หวังจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้อยู่หมัด หลังเดินหน้า 4 มาตรการไปก่อนแล้ว ทั้งเปิดชอตไลน์ 1441 แก้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล บีค้ายมือถือใช้ AI จับโทร.วันละเป็น 100 ครั้ง และลงทะเบียนซิมตั้งแต่ 5 เบอร์ขึ้นไป

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน 360° - “ประเสริฐ” เสนอแก้กฎหมาย 3 ฉบับ เพิ่มโทษ เพิ่มลักษณะความผิด หวังจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้อยู่หมัด หลังเดินหน้า 4 มาตรการไปก่อนแล้ว ทั้งเปิดชอตไลน์ 1441 แก้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล บีค้ายมือถือใช้ AI จับโทร.วันละเป็น 100 ครั้ง และลงทะเบียนซิมตั้งแต่ 5 เบอร์ขึ้นไป

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า ขณะนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงดูว่าจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายอะไรบ้าง เพื่อจัดการปัญหา โดยเบื้องต้นเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายถึง 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ โดยจะมีการเพิ่มโทษ และกำหนดลักษณะความผิดเพิ่มเติม เช่น เดิมคนที่แฮกมีความผิด แต่ไม่กำหนดคนซื้อขาย ก็ต้องเพิ่มเข้าไป หากได้ข้อมูลแล้วก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

สำหรับการรับมือในขณะนี้ได้กำหนดมาตรการไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 1.เปิดศูนย์ชอตไลน์ 1441 และได้เริ่มแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้ว 2.การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะขณะนี้ข้อมูลรั่วไหล และมีจดหมายไปใช้จนทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งได้กำชับสำนักงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อบรมและให้แนวทางการทำงาน ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ 85 หน่วย ได้ทำไปแล้ว และยังมีอีก 9,000 หน่วยงาน รวมถึงเอกชนที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จ

3.เชิญเครือข่ายมือถือค่ายใหญ่ มาพูดคุยเรื่องการใช้ซิมม้าในการกระทำความผิด โดยพบว่า มีการใช้ซิมดังกล่าวโทรไปหาผู้เสียหาย หนึ่งซิมในวันเดียวโทร.ไปหา 100 กว่าครั้ง จึงเชิญค่ายมือถือมาพูดคุยเพื่อใช้จะ AI ในการตรวจจับ และ 4.ได้หารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว เรื่องของซิมที่เกิน 5 ซิมต้องลงทะเบียน โดยจะต้องดำเนินการภายในไม่เกิน 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญต้องสร้างการตระหนักรู้ ต้องมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องนี้ ให้เหมือนการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรค และมั่นใจว่า หลังจากใช้ทุกองคาพยพ ทั้งฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะทำให้สามารถถอนรากถอนโคนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้.

# 'ดีอีเอส'จัด4มาตรการปราบแก๊งคอล เล็งชงกรม.แก้3กม.ฟันซื้อขายข้อมูล

'ประเสริฐ'จัด 4 มาตรการลุยปราบแก๊งคอล จับเข้าค่ายมือถือ-เข้มข้อมูลส่วนบุคคล เพยงันวาชงเข้า กรม.แก้ กม. 3 ฉบับเพิ่มโทษซื้อขายข้อมูล (อ่านต่อหน้า 15)

## ต่อจากหน้า 1

### แก๊งคอล

#### ดีอีเอสจัด4มาตรการปราบแก๊งคอล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า กระทรวงรับมือไว้แล้ว 4 มาตรการ ได้แก่ 1.ศูนย์ฮอตไลน์ 1441 ซึ่งมีอยู่และได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนไปแล้ว 2.เน้นการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะขณะนี้ข้อมูลรั่วไหล และมีฉ้อโกงไปใช้จนทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งได้กำชับสำนักงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องอบรมและให้แนวทางการทำงานให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ 85 หน่วย ได้ทำไปแล้ว อย่างไรก็ตาม มีอีก 9,000 หน่วยงาน รวมถึงเอกชนที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จ 3.จะเชิญเครือข่ายมือถือค่ายใหญ่มาพูดคุยเรื่องการให้ซิมม้ากระทำความผิด คือมีการใช้ซิมดังกล่าวโทรไปหาผู้เสียหายหนึ่งซิมในวันเดียวโทรไปหา 100 กว่าครั้ง จึงเชิญค่ายมือถือมาพูดคุยเพื่อจะใช้เอไอตรวจจับ และ 4.ตนได้คุยกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว เรื่องของซิมที่เกิน 5 ซิมต้องลงทะเบียน ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องดำเนินการภายในไม่เกิน 1 เดือน

#### ชงแก้กม.3ฉบับฟันซื้อขายข้อมูล

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ขยายผลไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีเครือข่ายในเมืองเล็กกว่าหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า มีและกำลังตามอยู่ โดยให้ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง ในฐานะประธานอนุกรรมการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้

สืบประวัติและดูพฤติกรรม ซึ่งตอนนี้ส่วนหนึ่งได้กลับบ้านไปแล้ว ส่วนหลายคนที่ยังทำงานที่เมืองเล็กกว่า หลายคนก็โดนดำเนินคดีต่อเมื่อถามว่า มันใจหรือไม่ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนได้ นายประเสริฐกล่าวว่า มันใจ เพราะวันนี้เราใช้ทุกองคาพยพ ทั้งฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขณะที่กำลังให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมนำเสนอว่าอะไรที่จำเป็นต้องแก้ไข หรือ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์ เดิมกำหนดเฉพาะคนที่แอกให้มีความผิด แต่ไม่ได้กำหนดว่าพวกที่ซื้อขายข้อมูลผิด ลักษณะนี้ต้องเพิ่มฐานความผิด ซึ่งตอนนี้อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายถึง 3 ฉบับ คือ 1.พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2.พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3.พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนนี้แก้แล้ว รอเสนอออกกฎหมายในเดือนธันวาคมนี้ และถ้าไม่มีอะไรแก้ไขจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะเป็นการเพิ่มโทษ

#### จับเครือข่ายเปิดบัญชี-ฉ้อโกง

ขณะที่ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศุภรัฐชาติ จำหงษ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าว บก.สอท.1 พ.ต.ท.สุรพล เข็มโสม สว.กก.วิเคราะห์ข่าว บก.สอท.1 พ.ต.ท.นพดล บุตรวงษ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าว บก.สอท.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตร.ไซเบอร์) และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.พ. ร่วมจับกุมตัว นายสมปอง กันธิยะ อายุ 35 ปี หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการเครือข่ายหลอกทำภารกิจกระตุ้นยอดขาย อ้างตัวเป็น Shopee Thailand ตามหมายจับศาลอาญาศาลอาญามีนบุรี โดยสามารถจับกุมตัวนายสมปองขณะขับเรือเร็วรับส่งผู้โดยสารข้ามเกาะเสม็ดได้ที่ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จ.ระยอง เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหานายสมปองในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดย

การแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

#### ผู้เสียหายถูกหลอกสูญ4ล้านบาท

จากการสอบสวนทราบว่า นายสมปองเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ผู้เสียหายได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเพชบุ๊กเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ต่อมาได้มีคนร้ายติดต่อชักชวนให้ทำงานออนไลน์ โดยแจ้งว่าเป็นการทำภารกิจเพื่อเพิ่มยอดการขายสินค้าให้กับแบรนด์สินค้าชื่อดังในออนไลน์ อ้างว่ารายได้ผลตอบแทนดี โดยวิธีการทำภารกิจคนร้ายจะส่งลิงก์สินค้าจากแอปพให้กดเลือกสินค้าใส่ตะกร้า จากนั้นเพียงแคภาพหน้าจอลินค้าส่งแอดมินถือว่าทำภารกิจสำเร็จ จากการทดลองทำภารกิจในครั้งแรกด้วยการโอนเงินไป จำนวน 500 บาทปรากฏว่าได้รับเงินตอบแทนเข้าบัญชี จำนวน 550 บาท ซึ่งได้กำไร 50 บาท ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ

อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้เสียหายร้องทุกข์สูญเงินกว่า 4 ล้านบาท โดยนายสมปองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายนปี 2566 มีเพื่อนร่วมงานได้มาชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ แล้วให้ไปยืนยันตัวตนที่ร้านสะดวกซื้อ เปิดไปจำนวน 3 บัญชี ได้รับค่าตอบแทนจากเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 300-500 บาทต่อบัญชีเท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างดังกล่าวแจ้งแค่ว่าเขาบัญชีไปใช้ในเว็บพนันสล็อตอย่างเดียว และให้เปิดเพียงแค่ 14 วันแล้วค่อยทำการปิดบัญชี หรืออายัดบัญชีภายหลัง ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าบัญชีถูกนำไปใช้หลอกลวงบุคคลอื่น

#### ดร.จับแก๊งหลอกขายออนไลน์

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.นิพนธ์ บุญเกิด ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.จักรกฤษ ศรีโรจนากูร ผกก.2 บก.สอท.2 สนธิกำลังกรมศุลกากรและ บก.ตม.1 นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบริษัท อินซอพท์ เบย์ โปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 149/1 ซอยสะแกงาม 14 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กทม. ที่เกิดเหตุเป็นโกดังสินค้าให้เช่าขนาดใหญ่ พบนางอารียา พิรุณสมบุญสุข อายุ 64 ปี และนายหุนเงิน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน จึงคุมตัวไว้พร้อมบุคคลต่างตัว 20 คน ขณะนี้แพคสินค้า ตรวจสอบพบบุคคลต่างตัวบางส่วนมีหนังสือเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง บางส่วนไม่มีเอกสารยืนยันตัวบุคคล จึงตรวจยึดของกลางกล่องพัสดุและสินค้ากว่า 3 หมื่นชิ้น

พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวว่า จากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผ่านเว็บไซต์ <https://www.thaipoliceonline.com> พบว่าประเภทคดีที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดคือ หลอกขายของออนไลน์ โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคม แจ้งความแล้ว 350,000 ราย เป็นเรื่องของการหลอกซื้อสินค้า 140,000 ราย ต่อมา นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้า พร้อมเร่งรัดให้ ตร.ดำเนินการสืบสวนพบว่า มีขบวนการหลอกเก็บเงินปลายทาง สืบสวนทราบว่าพัสดุดังกล่าวถูกส่งมาจากโกดังดังกล่าว จึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายค้นเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการ

## เร่งล่าขบวนการเจ้าของโกดัง

พล.ต.ต.นิพนธ์กล่าวว่า แนวทางการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวมี นายภูเขง เปียว อายุ 44 ปี ชาวจีนเป็นผู้เช่าโกดัง อยู่ระหว่างการติดตามตัว โดยใช้โกดังเป็นสถานที่แพคสินค้า เก็บสินค้าไว้ แต่จะใช้วิธีนำสินค้ามาครั้งละ 30,000 ชิ้น เพื่อให้คนงานแพคสินค้าและปิดฉากก่อนขนย้ายเพื่อกระจายส่ง โดยเฉลี่ยการส่งแต่ละครั้งจะมีการตีคืนพัสดุ 25,000 หมื่นชิ้น ส่งสำเร็จ 5,000 ชิ้น คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าความเสียหาย 1 ล้านบาท ทำมากกว่า 1 ปี ก่อนหน้านี้มีการใช้โกดังย่านบางกระเดื่องย้ายที่ตั้งมาแห่งนี้

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์กล่าวว่า ขบวนการดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับประชาชน บางส่วนเข้าใจว่าไม่ได้ส่งสินค้าอะไรเลย แต่จู่ๆ มีสินค้ามาส่งที่บ้าน แต่ก็มีประชาชนบางกลุ่มประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่เข้าใจไม่ทันระวัง ก็ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งวิธีการป้องกันมีจรรยาบรรณเหล่านี้คือถ้าไม่ได้ส่งสินค้าอะไรก็อย่าไปหลงเชื่อ หรืออีกกรณีถ้าไม่แน่ใจว่าได้ส่งหรือไม่ ให้ใช้วิธีอัปเดตไอเพื่อตรวจสอบว่าของตรงกับที่ส่งไปหรือไม่ ถ้าตรงตามที่ส่งก็ถือว่าจบ แต่ถ้าไม่ตรงก็ให้ส่งหรือตีกลับ ถือว่าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ส่วนการจับกุมผู้ต้องหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่เฝ้าโกดัง 2 ราย ส่วนที่ 2 คือคนงานที่ทำงานอยู่ภายในโกดังกว่า 20 คน ตรวจสอบพบว่าไม่มีพาสปอร์ต 18 คน จึงแจ้งข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส่วนที่ 3 คือบุคคลตามหมายจับ ซึ่งส่วนนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นเจ้าของ หรือรับหน้าที่ในส่วนใดของขบวนการ